
Nd. 73. Frumvarp til laga
11111 varnir gegn útbreiðslu næmra sauðf'jársjúkdóma, og útrýmingu þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi á 66. löggjafarþingi, 1946.)

I. KAFLI
Sjúkdómar, er lög þessi ná til, og markmið framkvæmda.

1. gr.
Ákvæði laga þessara ná til ef'tirtaldra sjúkdóma:

1. Mæðiveiki.
2. Þingeysk mæðiveiki.
a. Garnaveiki í sauðfé, geitfé og nautgripum.

Þessir sjúkdómar nefnast einu nafni karakúlsjúkdómar í lögum þessum.
Ef aðrir næmir, áður óþekktir sauðfjársjúkdómar koma upp hér á landi, getur

landbúnaðarráðherra ákveðið, að ákvæði laga þessara nái einnig til þeirra, eftir
því sem við á.

2. gr.
Markmið framkvæmda þeirra, er lög þessi fjalla um, er að hindra útbreiðslu

sjúkdóma þeirra, sem taldir eru í 1. gr., og vinna að útrýmingu þeirra með fjár-
skiptum innanlands, svo og með kynbótum og tæknifrjóvgun frá erlendum sauð-
f'járkynjum, er inn kunna að verða flutt í þeim tilgangi.

II. KAFLI
Um framkvæmdastjórn.

3. gr.
Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, er lög þessi fjalla um.

4. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar 5 manna framkvæmdanefnd (sauðfjársjúkdóma-

nefnd), eftir tillögum landbúnaðarnefnda Alþingis, til þess að hafa á hendi stjórn
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þessara mála. Hann skipar einn nefndarmanna formann nefndarinnar. Nefndin skal
skipuð til þriggja ára í senn. Forfallist nefndarmaður á þeim tíma, er Alþingi er
ekki að störfum, skipar landbúnaðarráðherra mann í hans stað, þar til Alþingi
kemur næst saman.

Landbúnaðarráðherra skipar framkvæmdustjóra eftir tillögum nefndarinnar,
og annast hann dagleg störf og framkvæmdir eftir því, sem nefndin felur honum
og hann hefur umboð til.

5. gr.
Verkefni sauðfjársjúkdómanefndar er:

1. Að koma upp varnar línum og hafa eftirlit með starfrækslu þeirra og viðhaldi.
2. Að hafa stjórn annarra sóttvarnaráðstafana, er um ræðir í lögum -þessum.
3. Að hafa yfirumsjón með fjársk iptum, er landbúnaðarráðherra hefur samþykkt.
4. Að hafa umsjón með innflutningi erlendra fjárkynja, ef leyfður verður.
5. Að hafa umsjón með kynbótum sauðfjár, er framkvæmdar eru með innflutn-

ingi erlendra fjárkynja og tæknifrjóvgun.
6. Að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um þau mál, er lög þessi fjalla um.

III. KAFLI
Um varnarlínur og varnir.

6. gr.
Varnarlínur teljast:

1. Ófærar ár, vötn og jöklar eða fjöll, sem engar líkur eru til, að sauðfé fari yfir.
2. Tvöfaldar gaddavírsgirðingar,
3. Einfaldar girðingar, sem settar eru meðfram ám eða öðrum hindrunum. sem

eigi þykja örugg vörn.
Varðmenn skal hafa á varnarlínum til öryggis þar, sem sauðfjársjúkdómanefnd

telur þess þörf.
Landbúnaðarráðherra ákveður, að fengnum tillögum sauðfjársjúkdómanefnd ar,

hverjar af þeim varnar línum, sem til eru, skuli vera áfram. Nýjar varnar línur skulu
settar upp á milli fjárskiptasvæða, eftir því sem samkomulag verður um milli fram-
kvæmdastjórna viðkomandi fjárskiptafélaga og sauðf'[ársjúkdómanef'ndar, og að
fengnu samþykki landbúnaðarráðherra.

7. gr.
Girðingastæði skulu valin, þar sem bezt skilyrði eru til varnar frá náttúrunnar

hendi. Upprekstrarfélög, eða einstakar jarðir, má því aðeins svipta aðgangi að lönd-
um sínum, að brýn nauðsyn krefji. Þegar svo stendur á, skal leitast við að hæta
það með tilsvarandi löndum í skiptum, ef unnt er.

Verði ekki samkomulag um landaskipti. eða bætur fyrir misst land, skal ákveða
hætur með gerðardómi, þar sem aðilar tilnefna sinn manninn hver og landbúnaðar-
ráðherra tilnefnir oddamann. Bætur þær, sem þeir ákveða, greiðast af þeim, er
landið fá, og miðast við notagildi landsins. Nægi það eigi, greiðir ríkissjóður og
hlutaðeigandi sýslusjóður það, sem til vantar, að hálfu hvor.

8. gr.
Varnargirðingar skulu lagðar á kostnað ríkissjóðs, en viðhald þeirra og eftir-

lit ber hlutaðeigandi fjárskiptafélögum eða sýslufélögum að annast og kosta.
Landbúnaðarráðherra skal, eftir tillögum sauðfjársjúkdómanefndar, ákveða,

hvernig viðhaldskostnaður við hverja varðlínu skiptist milli aðliggjandi félaga.
Varzla meðfram varnargirðingum skal ákveðin af sauðfjársjúkdómanefnd, en fram-
kvæmd af aðliggjandi fjárskiptafélögum og kostuð af rfkissjóði. Reikninga Ulll

vðrzlukostnað úrskurðar sauðfjársjúkdómanefnd.
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9. gr.
Skylt er fjárskiptafélögum að viðhalda varnar línum framvegis, þar til sauð-

fjársjúkdómanefnd, með samþykki landbúnaðarráðherra, ákveður að leggja þær
niður.

Þess skal jafnan gætt, að eftirlit með viðhaldi varnar lína hvíli sem mest á
herðum fjáreigenda, er búa þeim megin girðingar, sem fjárstofn er heilbrigðari.

10. gr.
Varðmenn þeir, sem tekizt hafa á hendur vörzlu við varnarlínur þær, sem um

ræðir í 6.--9. gr., eru sýslunarmenn ríkisins, meðan þeir gegna því starfi. Varðmaður,
sem yfirgefur varðstöð sína it þeim tíma, sem honum ber að vera á verði, eða van-
rækir starf sitt á annan hátt, skal sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir
öðrum lögum. Framkvæmdastjóri sauðfjársjúkdómanefndar hefur yfirumsjón og
eftirlit með störfum varðmanna.

11. gr.
Skylt er vegfarendum, sem fara um hlið á varnargirðingum, að loka þeim tryggi-

lega. Vanræksla í þessu efni, svo og skemmdir it hliðum og girðingum, verða sekt-
um eða fangelsi, allt að þrem mánuðum. Skemmdir skal auk þess bæta að fullu.

12. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að fyrirskipa litarmerkingar it sauðfé, þar

sem henni þykir nauðsyn bera til. Enn fremur getur hún hannað hvers konar litar-
merkingar :1 sauðfé á ákveðnum svæðum.

13. gr.
Bannað er að flytja sauðfé yfir varnarlínur, nema með leyfi sauðfjársjúkdóma-

nefndar. Sleppi kindur yfir varnarlínur, skal þeim tafarlaust slátrað. Einnig er
varðmönnum heimilt að slátra kindum, sem þráfaldlega sækja á að komast yfir
varnarlínu. Þær kindur, sem slátrað er af þessum sökum, skal bæta þannig, að eig-
angi fái fullt niðurlagsverð fyrir. Greiðast þær bætur úr ríkissjóði að svo miklu
leyti, sem verð afurðanna hrekkur ekki til.

Landbúnaðarráðherra er heimilt að láta bann það, er um ræðir í þessari grein,
ná einnig til annars búpenings, eftir því sem ástæða er til.

14. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að ráðstafa sauðfé á afrétt og í heimahögum,

ef nauðsyn ber til vegna varnanna.
Nefndinni er enn fremur heimilt að fyrirskipa slátrun it fé, sem kemur fyrir

í útréttum, ef henni virðist það hafa þýðingu vegna varnanna. Óskilafé og ómerk-
inga, sem koma fyrir í næstu byggðarlögum við varnar linur, má ekki selja til lífs,
heldur skal hreppstjóri sjá um, að því fé sé slátrað.

15. gr.
Heimilt er sauðfjársjúkdómanefnd og sveitarstjórnum eða stjórnum upprekstr-

arfélaga, með samþykki sauðfjársjúkdómanefndar, að fyrirskipa breytingu á. upp-
rekstri, fjallgöngum, smölun heimalanda og réttum, ef það telst nauðsynlegt til að
hindra útbreiðslu karakúlsjúkdóma eða til að tryggja vörzlu og árangur fjárskipta.
Slíkar breytingar teljast eigi hrot á fjallskilareglugerðum.

16. gr.
Hreppstjórar, gangnaforingjar (fjallkóngar ) og réttarstjórar í þeim héruðum,

sem talin eru lítið sýkt eða ósýkt, skulu hafa strangt eftirlit með því í öllum réttum
og fjallgöngum, að allar veikar eða grunsamlegar kindur, sem þar koma fyrir, séu
tafarlaust teknar úr fjársafni og einangrað ar eða þeim slátrað. Sama skylda hvílir
Ú bændum í þeim héruðum, "ið smölun heimalanda. Sömuleiðis her öllum þessum
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aðilum skylda til að taka allar kindur, sem sloppið hafa yfir varð línur, strax og
þeirra verður vart, en gera skulu þeir það verð úr, sem unnt er, ef kindunum er
slátrað.

17. gr.
Fáist vissa fyrir, að einhver karakúlsjúkdómur hafi borizt yfir varnar línu, skal

framkvæmdastjóri, í samráði við sauðfjársjúkdómanefnd, gera þær ráðstafanir til
varnar útbreiðslu veikinnar, sem nefndin telur trvggilegastar, og er nefndinni heimilt
að láta slátra hinu sjúka eða grunaða fé.

18. gr.
Leyni fjáreigandi veiki í fé sínu, skal hann sæta sektum, en verði það til þess,

að veikin berist í ósýkt fé annarra, varðar það fangelsisvist.

19. gr.
Framkvæmdastjóra er heimilt, í samráði við sauðfjársjúkdómanefnd, að láta

fara fram rannsókn á heilbrigði sauðfjár, eftir því sem hann telur þörf, til þess að
afla upplýsinga um þá sjúkdóma, er lög þessi ná til.

20. gr.
Fjáreigendur, sem búsettir eru í byggðarlögum, sem talin eru ósýkt, eru skyldir

til að gera viðkomandi hreppstjóra tafarlaust aðvart, ef þeir verða varir við grun-
saml eg veikindi í fé sínu eða annarra í því byggðarlagi. Hreppstjóra er skylt að
hregða þegar við, er hann hefur fengið slíka tilkynningu, og rannsaka, hvernig
veikinni er háttað. Nú telur hreppstjóri, að um einhvern karakúlsjúkdóm geti verið
að ræða, og skal hann þá tafarlaust tilkynna það framkvæmdastjóra sauðfjársjúk-
dómanef'ndar, sem ákveður, hvað gera skuli til þess að fá úr því skorið, hvort svo sé,
og hvaða ráðstafanir skuli gera að öðru leyti.

21. gr.
Sauðfé á sýktu eða grunuðu svæði af garnaveiki, má ekki reka í þröng girð-

ingarhólf eða fjárhús á heimilum, þar sem veikin er ekki, eða önnur hús, þar sem
heimafé er hýst.

Ekki má heldur reka fé, sem ætla má, að sé sýkt af veikinni, í slík girðingar-
hólf eða hús á heimilum, sem teljast grunuð eða sýkt. Bannað er að geyma sýkt
eða grunað fé í girðingarhólfum, með fé frá ósýktum heimilum.

22. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt, hvenær sem hún telur þess þörf, að láta

fara fram rannsókn á öllu fé bænda, þar sem líkur eru til, að garnaveiki geti verið.
Við rannsóknir þessar skal ríkið leggja ti} lyf, tæki og einn rannsóknarmann

í hverjum rannsóknarflokki. Sveitarfélagið leggur hverjum rannsóknarmanni til
einn aðstoðarmann og greiðir honum kaup, og sé hann valinn í samráði við rann-
sóknarmanninn. Skylt er fjáreigendum að leggja til aðra aðstoð við rannsóknir, eftir
því sem við þarf. Heimilt er sauðfjársjúkdómanefnd, að veita sveitarstjórn undan-
þágu frá því að kosta aðstoðarmann við garnaveikisrannsóknir þeim hreppum,
sem mæðiveiki er einnig í fé bænda.

23. gr.
Landbúnaðarráðherra getur, að fengnum tillögum sauðfjársjúkdómanefndar,

fyrirskipað að slátra því fé, er að lokinni rannsókn þeirri, er um ræðir í 22. gr.,
reynist sjúkt eða grunað.

Sauðfjársjúkdómanefnd ákveður bætur fyrir fé, sem er slátrað, vegna þess að
það reynist sjúkt eða grunað við rannsóknir. Bæturnar skulu miðaðar við niður-
lagsverð á haustdegi, en tekið tillit til fóðurkostnaðar, sem fallið hefur á féð frá
siðustu haustnóttum. ef því er slátrað að vetrar- eða vorlagi. Bætur þessar greiðast
úr ríkissjóði. Ríð sama gildir um fp, sem slátrað er snrnkv, ákvæðum 17. gr.
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IV. KAFLI
Um fjárskiptafélög.

24. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd gerir tillögur um hagfelIda skiptingu þeirra lands-

hluta, þar sem sauðfé er sý t af karakúlsjúkdómum, í fjárskiptasvæði.
Við skiptingu þessa ska tekið tillit til:

1. Öruggra varnarlína, se fyrir hendi eru, og skilyrða til að setja upp nýjar
varnar línur á sem örug astan hátt.

2. Takmarka upprekstrarla da og aðstöðu með tilliti til fénaðarferðar og fjall-
skila.

3. Aðstöðu til, að sauðfjár látrun, og fjárrekstrum i sambandi við hana, verði
þannig fyrir komið, að igi stafi sýkingarhætta af og hagkvæmt sé.

4. Möguleika til að útvega nýjan fjárstofn í stað þess sýkta, jafnóðum og fjár-
skipti fara fram, saman er V. kafla þessara laga.

5. Annarra aðstæðna, er f am kunna að koma og að dómi sauðfjársjúkdóma-
nefndar geta valdið nokkru um, hvort fullum árangri verður náð við fjárskipti
og aðrar aðgerðir til útrýmingar sauðfjársjúkdómum þeim, sem um er að ræða.

25. gr.
Nú vilja fjáreigendur á ákveðnu fjárskiptasvæði hefjast handa um fjárskipti.

og skulu þeir þá, i samráði við sauðfjársjúkdómanefnd, snúa sér til sýslumanns eða
sýslumanna á svæðinu. Skal þá sýslumaður, eða sýslumenn, skrifa öllum hrepps-
nefndum á viðkomandi svæði áskorun um, að þær hver i sínum hreppi, boði fjár-
eigendur á fund, til að ræða málið og kjósa, með hlutbundnum kosningum, þrjá
fulltrúa til að mæta á sameiginlegum fundi fyrir fjárskiptasvæðið. .

Á sama hátt getur sauðfjársjúkdómanefnd haft frumkvæði um málið.
Sýslumaður, eða sýslumenn, boða fulltrúafund eigi síðar en mánuði eftir að

hreppsnefndum á svæðinu hefur verið skrifað. Á fundinn skal einnig boða fram-
kvæmdastjóra sauðfjársjúkdómanefndar og hlutaðeigandi dýralækni.

Fulltrúafundur er lögmætur, ef mættir eru fulltrúar frá % af þeim hreppum,
eða hreppshlutum, sem eru á fjárskiptasvæðinu. Nú fallast % mættra fulltrúa á að
gera samþykkt um stofnun fjárskiptafélags og fjárskipti. og skal þá fundurinn semja
frumvarp til slíkrar samþykktar. Skylt er sauðfjársjúkdómanefnd að láta í té fyrir-
myndir að slíkum samþykktum.

26. gr.
Í frumvarpi til samþykktar skal tekið fram:

1. Stærð og takmörk fjárskiptasvæðis, er félagssamtökin ná yfir.
2. Hvenær fjárskipti skuli fara fram i fyrsta lagi.
3. Um skipun fulltrúaráðs og kosningu stjórnar fyrir fjárskiptafélagið, er skipuð

sé minnst 3 mönnum.
4. Um verksvið félagsstjórnar, völd og skyldur.
5. Um kvaðir og skyldur, er félagsmenn takast á hendur í sambandi við Ijárskipti,

vörzlur og aðrar sóttvarnarráðstafanir.
6. Önnur ákvæði varðandi félagssvæðið og aðstöðu þess til annarra héraða og

fjárskiptasvæða.

27. gr.
Nú samþykkir fundurinn frumvarp með 2/.,:\ atkvæða mættra fulltrúa, og skal

hann þá kjósa kjörstjórn, er hafi á hendi undirbúning atkvæðagreiðslu á félags-
svæðinu og talningu atkvæða. Kjörstjórnin velur sér sjálf formann, hún ákveður,
hvenær atkvæðagreiðslu skuli lokið í hreppnum, og fyrir hvaða tíma atkvæðaseðlar
og fundargerðir skuli komið til kjörstjórnar, og hvenær talning atkvæða skuli
fara fr-am.
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28. gr.
Nú hefur frumvarp til félagssamþykktar verið samþykkt á fulltrúafundi með

% atkvæða allra mætt a fulltrúa, og skal þá kjörstjórn sú, er kosin hefur verið
samkvæmt ákvæðum 27. gr., senda það öllum hreppsnefndum í þeim hreppum, eða
hreppshlutum, er félagssvæðið nær yfir.

Hreppsnefnd skal þá skylt að boða til fundar í hreppnum með hæfilegum fyrir-
vara, og skal taka fram í fundarboði, að frumvarp til stofnunar fjárskiptafélags
liggi fyrir til atkvæðagreiðslu.

Atkvæðisrétt um félagsstofnun og fjárskipti hafa fjáreigendur 18 ára eða eldri,
þegar atkvæðagreiðsla fer fram, er hafa átt 10 kindur eða fleiri, samkvæmt skatt-
framtali Í ársbyrjun 1946.

Skrá yfir atkvæðisbæra menn skal láta fylgja fundarboðinu.
Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg og framkvæmd á sama hátt og á sér stað

við óhlutbundnar kosningar til hreppsnefndar.
Að lokinni atkvæðagreiðslu innsiglar oddviti atkvæðaseðla og önnur kjörgögn

og sendir formanni kjörstjórnar fjárskiptasvæðisins.

29. gr.
Kjörstjórn skal koma saman þann dag, er ákveðið hefur verið samkvæmt 27. gr.,

til að rannsaka fundargerðir kjörfunda og telja atkvæði. Formaður kjörstjórnar
stjórnar talningunni og lætur rita kjörfundargerð, er beri með sér, úr hvaða hrepp-
um, eða hreppshlutum, kjörstjórninni hafa borizt fundargerðir og tölu atkvæða-
seðla.

Tvö samrit skal rita af fundargerðinni, og skal öll kjörstjórn undirrita.
Nú hefur atkvæðagreiðsla fallið þannig, að félagssamþykktin hefur hlotið %

greiddra atkvæða, og sé það að minnsta kosti % fjáreigenda samkvæmt kjörskrá,
og telst þá félagsstofnunin samþykkt.

Samþykktina skal þá senda sauðfjársjúkdómanefnd í tvíríti, ásamt samriti
fundargerðarinnar. Leitar nefndin síðan staðfestingar landbúnaðarráðherra á sam-
þykktinni.

V. KAFLI
Um fjárskipti.

30. gr.
Þegar fjárskiptafélag hefur verið stofnað með staðfestri samþykkt, sbr. 29. gr.,

skal félagsstjórnin snúa sér til sauðfjársjúkdómanefndar, er ákveður með samþykki
ráðherra, hvenær fjárskiptin fara fram.

31. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd hefur ásamt stjórn fjárskiptafélags umsjon með út-

rýmingu sjúkdóma og fjárskiptum, sem ákveðin eru samkvæmt lögum þessum, og
framkvæmdum, sem standa í sambandi við þau.

Sauðfjársjúkdómanefnd ber einkum:
1. Að tryggja það áður en fjárskipti fara fram, að fjárskiptasvæðið sé tryggt með

öruggum varnarlínum gegn samgöngum sauðfjár frá sýktum héruðum.
2. Að láta rannsaka heilbrigði fjár í þeim héruðum, sem ætlað er að kaupa líf-

lömb úr.
3. Að ákveða í samráði við félagsstjórn, hvenær slátrun skuli hefjast og hvenær

henni sé lokið.
4. Að hlutast til um, að öll lönd á fjárskiptasvæðinu séu smöluð sauðlaus. og getur

nefndin ákveðið, að fjallgöngur og réttir fari fyrr fram en venjulega, og að
fram fari almennar fjárleitir á afréttum og heimalöndum eftir að slátrun er
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lokið, og ekki ver mannaðar en í fyrstu göngum. Fjallskilum þessum skal jafna
niður eins og öðrum fjallskilum.

fl. Að ákveða hvaðan líflömb séu tekin og tilkynna það viðkomandi sýslumönn-
um með nægum fyrirvara, áður en slátrun hefst, en þeir skulu aftur tilkynna
það fjáreigendum, og skal þá engum gimbrarlömbum slátrað á svæðinu, þar til
kaup hafa farið fram.

6. Að sjá um kaup, flutning og merkingu líflamba, í samvinnu við stjórn við-
komandi fjárskiptafélags.

32. gr.
Fjáreigendur, er hafa heilbrigt sauðfé, eru skyldir til að selja öll þau gimbrar-

lömb, er þeir hafa til Iörgunar, og hrútlömb eftir þörfum, til þeirra fjáreigenda,
er hafa fjárskipti samkvæmt lögum þessum. Sauðfjársjúkdómanefnd getur ákveðið,
með samþykki landbúnaðarráðherra, að fjáreigendur, sem lausir hafa verið við
karakúlsjúkdóma, séu skyldir til að selja öll sín gimbrarlömb þriðja hvert ár, á
meðan fjárskiptum til útrýmingar sjúkdómunum er ekki lokið.

33. gr.
Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða skal ákveða verð líflamba eftir lifandi þunga,

miðað við afurðaverð hvers árs. Skulu fjáreigendur þeir, er um ræðir í 32. gr., skyldir
til að selja lömbin fyrir það verð, en jafnan sé tryggt, að það sé eigi lægra en fæst
fyrir lömbin til slátrunar.

34. gr.
Þegar fjárskipti fara fram Í héraði, skal verðlagsnefnd landbúnaðarafurða sjá

um, að frystihús á svæðinu sitji fyrir um sölu, svo fjárförgun þurfi eigi að tefjast
vegna rúmleysis í frystihúsum.

35. gr.
Líf lömb, sem keypt hafa verið, skal hver fjáreigandi hafa ístrangri gæzlu

fyrsta misserið eftir að þau hafa verið flutt. Sé þess gætt, að eigi leynist Í þeim
aðrir sjúkdómar, t. d. fjárkláði. Ef fjárkláða hefur orðið vart í þeim héruðum, sem
líflömb eru flutt úr, eða ef hans verður vart í líflömbum, sem flutt hafa verið, skal
sauðfjársjúkdómanefnd fyrirskipa og hafa eftirlit með, að almenn fjárböðun fari
fram á fjárskiptasvæði þVÍ, sem um er að ræða, á sem tryggilegastan hátt.

Fari svo, að sýkt eða grunuð kind komi saman við líflömb á fjárskiptasvæði,
skal eigandi lambanna eða sá, er kindarinnar verður fyrst var, tafarlaust gera hrepp-
stjóra aðvart. Ber honum að tilkynna það samstundis framkvæmdastjóra sauðfjár-
sjúkdómanefndar, sem ákveður, hvort slátra skuli fénu eða ráðstafa á annan hátt.

Eiganda skulu greiddar fullar bætur fyrir fjármissi eða óþægindi af þessum
sökum.

36. gr.
Veturinn eftir fjárskipti skal sauðfjársjúkdómanefnd í samráði við stjórn fjár-

skiptafélags, láta hæfa menn rannsaka fé bænda og leita á heimilum, ef ástæða
þykir til, svo ugglaust sé, að hvergi sé leynt sýktu eða grun uðu fé.

Komi það Í ljós, að fé hafi verið haldið á laun, skal það og allt fé, er saman
við það hefur getað komið, tekið og slátrað eða ráðstafað á annan hátt, allt á kostnað
þess, er leyndi.

Sá, sem leynir fé, skal sæta ábyrgð samkvæmt 175. gr. hegningarlaganna. Verði
brot hans til þess að drepa þurfi fé annarra manna, skal hann skyldur að bæta það
tjón og óþægindi, er af hlýzt.
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VI. KAFLI
Um fjárframlög ríkisins til fjárskipta.

37. gr.
Framlag ríkisins vegna fjárskipta miðast við fjártölu samkvæmt skattafram-

tali á árinu 1946 að hálfu, en að hálfu við skattaframtal þess árs, er síðast var
heilbrigt fé í viðkomandi hreppi. Þetta gildir þó þá eina, sem eiga sauðfé bæði þessi
ár, og stunda sauðfjárrækt, þá er fjárskipti fara fram. Hjá fjáreigendum, sem ekkert
fé áttu áður en veikin kom, miðast framlag eingöngu við framtalið sauðfé við
skattaframtal á árinu 1946. Réttur dánarbúa til framlags vegna fjárskipta, yfir-
færist á erfingja, að svo miklu leyti, sem þeir eru búsettir í sveit og hafa stundað
sauðfjárrækt fram að þeim tíma, er fjárskipti fara fram.

38. gr.
Framlag ríkisins greiðist á þann hátt, að fyrir hverja fullorðna kind og geml-

ing fái fjáreigendur frá ríkisins hálfu haustlamb heimflutt. Verðið fyrir fullorðnar
kindur, sem slátrað er, þá er fjárskipti fara fram, fellur til ríkissjóðs og kemur til
frádráttar andvirði þeirra lamba, er fjáreigendur fá í staðinn, eftir mati verðlags-
nefndar landbúnaðarafurða.

Fjáreigendur skulu fá lömbin svo fljótt sem unnt er að útvega þau af heil-
hrigðum stofni. Skar það vera aðalregla, að fjáreigendur fái 50% lambanna haustið,
sem veika féð er drepið, og 50% næsta haust á eftir. Sé ekki unnt að útvega öll
lömbin á þessum tveim haustum, skal ríkissjóður greiða verð þeirra lamba, sem á
vantar, í peningum, samkvæmt mati sauðfjársjúkdómanefndar.

39. gr.
Reynist óumflýjanleg nauðsyn að hafa einhver svæði sauðlaus árlangt, eftir

að niðurskurður hefur farið fram, skal ríkissjóður greiða fjáreigendum, vegna af-
urð at jóns, hálft lambsverð fyrir hverja bótaskylda kind það ár, sem svæðið er
sauðlaust. Að öðru leyti skal framlag greitt eins og fyrir er mælt í 38. gr.

40. gr.
Ef sauðfjársjúkdómanefnd telur nauðsynlegt að útrýma sjúkdómi með niður-

skurði á sýktu eða grunuðu svæði, þar sem fjárskiptafélag fæst ekki stofnað sam-
kvæmt lögum þessum, þá getur hún látið útrýminguna fara fram með samþykki
landbúnaðarráðherra. Bætur skal þá greiða fjáreigendum samkvæmt mati eftir gild-
andi lögum um eignarnám, en skylt er matsmönnum að taka til greina sýkingu
fjár á svæðinu eða yfirvofandi sýkingarhættu.

VII. KAFLI
Um innflutning kynbótahrúta og tæknifrjófgun.

41. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimilt, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, sauð-

fjársjúkdómanefndar og Búnaðarfélags Íslands, að láta flytja inn í umsjá sauð-
fjársjúkdómanefndar, frá Skotlandi eða Noregi, hrúta af sauðfjárkynjum, sem lík-
legust eru til heppilegrar blöndunar íslenzku sauðfé, með það fyrir augum að auka
heilbrigði þess og mótstöðu afl gegn karakúlsjúkdómum, og að auka og bæta af-
urðir þess.

42. gr.
Hrúta þá, sem inn eru fluttir samkvæmt 41. gr., skal flytja inn að vori til og

einangra og ala á sóttvarnarstöð í nágrenni Reykjavíkur. Reynist þeir heilbrigðir
að hausti, skal nota sæði þeirra til tæknifrjófgunar áa í þeim landshlutum, þar sem
fé er sýkt af karakúlsjúkdómum.

8



43. gr.
Nú hafa hrútarnir verið aldir á sóttvarnarstöð einn vetur og heilbrigði þeirra

reynzt í fullu lagi, má þá með leyfi landbúnaðarráðherra nota sæði þeirra til tækni-
frjófgunar áa í þeim landshlutum, þar sem fé er ósýkt af karakúlsjúkdómum. En
eftir tveggja vetra eldi á sóttvarnarstöð og með sama árangri, má flytja hrútana
þaðan og til eldis og notkunar á slíku svæði.

44. gr.
Um allt, er varðar innflutning þann og sóttvarnarráðstafanir, er um getur í

41.-43. gr., skal farið eftir nánari fyrirmælum í reglugerð, er landbúnaðarráðherra
setur að fengnum tillögum yfirdýralæknis og Rannsóknarstofnunar háskólans í
húf'[ármeinafræði.

VIII. KAFLI
Um innflutning sauðfjár og eldi.

45. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimilt, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, sauð-

fjársjúkdómanefndar og Búnaðarfélags íslands, að láta flytja inn, í umsjá sauðfjár-
sjúkdómanefndar. frá Skotlandi eða Noregi, sauðfé af fjárkynjnm, sem nauðsyn
þykir til að reyna að rækta hér á landi.

46. gr.
Hið erlenda fé, sem inn er flutt, skal alið og ræktað til reynslu á tveimur stöð-

um á landinu. Skal innflutningi þess og ræktun þannig hagað, að sem fullkomnust
reynsla fáist um eftirfarandi meginatriði:
1. Hvort innflutt fé, sem er alið með Íslenzku fé, sem er sýkt af karakúlsjúkdóm-

um, svo og kynblendingar út af því og Íslenzku fé, hafi meira mótstöðuafl gegn
sjúkdómum þessum heldur en íslenzkt fé.

2. Hvort komið verði hér upp fjárstofnum, bæði af hreinræktuðu erlendu fé og
kynblendingum, er séu þeim kostum búnir, bæði um heilbrigði og afurðir, að
réttmætt sé að útbreiða ræktun slíkra fjárstofna í þeim héruðum, þar sem fjár-
skipti hafa átt sér stað.

47. gr.
Með samvinnu við fjárskiptanefndir í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslu, og að

fengnu samkomulagi við hlutaðeigandi sauðfjár- og landeigendur, skal í Hrísey á
Eyjafirði, ef heimild Síl, er um ræðir í 45. gr., er notuð, efna til hreinræktunar 1~3
erlendra fjárkynja, svo og blöndunar þeirra við íslenzkt fé, enda sé upplýst að
undangenginni rannsókn, að fjárstofn Hríseyinga sé heilbrigður.

48. gr.
Fyrstu tvö árin, sem eldi hins erlenda fjár fer fram í Hrísey og kynblöndun

þess við íslenzkt fé, skal skoða eyjuna sem sóUvarnarstöð, og skal gilda algert bann
við flutningi fjár að og frá eyjunni, svo og sláturfjárafurðum og öðru, er sýk-
ingarhætta er talin stafa af.

Nú er útlent fé flutt til Hrísey jar að vori til eða fyrri part sumars. Skal það
þá geymt í tvöfaldri sóttvarnargirðingu til hausts. Bregðist heilbrigði þess eigi, má
um veturinn ala það með íslenzku fé og láta það tímgast bæði til hreinræktunar og
kynblöndunar við íslenzkt fé í eynni. Á öðrum vetri má nota sæði úr hrútum af
hinum útlendu stofnum til tæknifrjófgunar úa Norðanlands, þar sem fjúrskipti hafa
farið fram.

49. gr.
Að hausti, allt að 5 missirum eftir að hið útlenda fé var flutt til Hrísey jar, og

að því reyndu, að heilbrigði þess sé í góðu lagi, má flytja fé þaðan til eldis, og skal
þá sóttvörnum vegna tilraunafjáreldis Í eynni af'létt,
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50. gr.
Sæukvæmt ákvæðum 45. gr. og fyrstu málsgr. og fyrsta tölul. 46. gr. má flytja

inn fé af 1-3 erlendum fjárkynjum til eldis og tilraunaræktunar á einum stað
á Suðvesturlandi i eyju í nánd við Reykjavík.

51. gr.
Að liðnum sóttvarnartíma. er eigi má vera skemmri en a mánuðir, og að því

tilskildu, að engin sýki eða sýkingarhætta kenni í ljós, skal fé það, sem inn er flutt
samkvæmt 50. gr., alið og ræktað í fullkominni einangrun með hæfilega mörgu
íslenzku fé, sem er meira eða minna sýkt af karakúlsjúkdómum, með það fyrir
augum að afla reynslu varðandi mótstöðuafl hins erlenda fjár gegn sjúkdómum
þessum, sbr. 46. gr., stafI. 1.

52. gr.
Auk þess sem hið innflutta fé, sem hér lIlll ræðir, er þegar á fyrsta vetri látið

tímgast til hreinræktunar og kynblöndunar við hið Íslenzka fé, sem það er ein-
angrað og alið með, má einnig á fyrsta vetri nota sæði úr hrútum af hinum erlendu
kynjum til tæknifrjófgunar áa í héruðum, þar sem fé er sýkt af karakúlsjúkdómum.

Eftir 18 mánaða sóttvörn og einangrun með góðum árangri má flytja hið erlenda
fé og kynblendiagar, sem af því eru aldir í einangrun, frá einangrunarstöðinni til
annars staðar í þeim héruðum, þar sem fé er sýkt af karakúlsjúkdómum.

53. gr.
Um allt það, er varðar innflutning erlendra fjárkynja, einangrun og ræktun,

svo og aðrar framkvæmdir samkvæmt 45.--52. gr. þessara laga, skal nánar ákveðið
í reglugerð, er landbúnaðarráðherra setur, að fengnum tillögum yfirdýralæknis og
Rannsóknarstofnunar háskólans í búfjármeinafræði. Skulu ákvæði þeirrar reglu-
gerðar einnig ná til ræktunar þess fjár af erlendum kynjum, sem til er í landinu,
svo og kynblendinga, sem til eru.

IX. KAFLI
Um sóttvarnarstöð og einangrun.

54. gr.
Koma skal upp í eyju í nágrenni Reykjavíkur öruggri sóttvarnarstöð, þar sem

hafa megi í haldi undir fullu eftirliti, dýr hverju nafni sem nefnast, sem til lands-
ins kunna að flytjast. Skal stöðin rekin á kostnað ríkisins i umsjá og undir stjórn
yfirdýralæknis, samkvæmt reglum, er landbúnaðarráðherra setur.

55. gr.
Fáist eigi með frjálsu samkomulagi keyptar eða leigðar eyjar, er að dómi yfir-

dýralæknis og samkvæmt úrskurði landbúnaðarráðherra henti sem stöðvar fyrir
starfsemi þá, sem um ræðir í 50-54. gr., má samkvæmt gildandi lögum um eignar-
nám taka eina eða fleiri af eyjunum Engey og Viðey við Reykjavik og Þerney á
Kollafirði, eignarnámi eða leigunámi, allt eftir þvi, er landbúnaðarráðherra ákveður,
til þess að komið verði á fót sóttvarnarstöð, sbr. 54. gr., og framkvæmdur tilrauna-
innflutningur og eldi, sbr. 50.-52. gr.

X. KAFLI
Almenn ákvæði.

56. gr.
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að láta árlega safna skýrslum eftir því sem

hún telur þörf á, um hvers konar vanhöld á sauðfé, sem alið er upp, svo og fénaðar-
höld yfirleitt.
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Nefndin getur ákveðið, hvort eða að hve miklu leyti kostnaðurinn við þessa
skýrslusöfnun greiðist af ríkissjóði. •

57. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimilt, eftir tillögum sauðfjársjúkdómanefndar, að

gera hverja þá ráðstöfun, er hann álítur nauðsynlega til að hindra útbreiðslu kara-
kúlsjúkdómanna og til að útrýma þeim. Nær það einnig til garnaveiki í nautgripum.

58. gr.
Auk reglugerða þeirra, sem ákvæði eru um í 44. og 53. gr., setur landbúnaðar-

ráðherra reglugerð, er ákveður nánar um framkvæmd laga þessara, allt eftir því
sem þurfa þykir og ástæður eru til á hverjum tíma. Sauðfjársjúkdómanefnd hefur
einnig heimild til að setja nánari fyrirmæli en ákvæði reglugerðar segja til um
einstök framkvæmdaratriði, er að kalla í hvert sinn, ef hún telur þess þörf og land-
búnaðarráðherra samþykkir.

59. gr.
Brot gegn lögum þessum, svo og reglugerðum og fyrirmælum, er sett verða

samkvæmt þeim, varða sektum allt að 100100krónum, eða fangelsi, og skal með mál
út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál. •

60. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 27 8. sept. 1931, lög nr. 45 19. júní

193~, lög nr. 9 25. jan. 19~4, reglugerð nr. 36 24. apríl 1934, reglur nr. 6 20. jan. 1936,
lög nr. 16 28. maí 1941, lög nr. 75 27. júní 1941, lög nr. 88 9. júlí 1941 og reglugerð
nr. 4 2. jan. 1942, svo og öll ákvæði, reglur og fyrirmæli, er út hafa verið gefin og
sett af sauðfjársjúkdómanefnd eða öðrum aðilum í umboði hennar, á grundvelli
téðra laga og reglugerða.

61. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Með bréfum dagsettum 3. september 1946 skipaði landbúnaðarráðherra þrjá menn
í nefnd til þess að endurskoða "gildandi löggjöf varðandi útbreiðslu næmra sauðfjár-
sjúkdóma, varnir gegn þeim og fjárskipti. Enn fremur ákvæði gildandi laga um inn-
flutning á lifandi sauðfé til eldis og kynhlöndunar, svo og fleira þar að lútandi".
Í nefndina voru skipaðir: Árni G. Eylands, fulltrúi i landbúnaðarráðuneytinu,

og alþingismennirnir Jónas Jónsson og Jón Pálmason.
Nauðsyn þótti, að nefndin hraðaði svo störfum, að auðið yrði að leggja tillögur

hennar, í frumvarpsformi, fyrir Alþingi það, er nú situr.
Hefur því þannig verið að unnið, að jafnframt allýtarlegri skýrslu og heimilda-

söfnun hefur nefndin samið frumvarp þetta, en eftir er þó að vinna á margan hátt
úr gögnum þeim, er nefndinni hafa borizt, og afla fleiri gagna.

Síðan sauðfjárkvillar þeir fóru að gera vart við sig, sem talið er, að flutzt hafi
til landsins með karakúlfé 1933, hefur baráttunni gegn þeim verið haldið uppi með
ýmsum hætti. Hún hefur markazt jöfnum höndum af þeirri litlu þekkingu, sem um
hefur verið að ræða varðandi þessa sjúkdóma, óvæntum viðhorfum, er skapazt hafa
við útbreiðslu pestanna, og skoðunum, er fram hafa komið. Á raunhæfum sannind-
um og þekkingu hefur lítið verið hægt að byggja, því að um uppruna sjúkdómanna.
eðli þeirra og útbreiðsluhætti hefur sáralítið verið vitað og jafnvel minna en það.

Einu nafni hafa sauðfjársjúkdómar þessir verið nefndir karakúlsjúkdórnar, og
segja má, að baráttan gegn þeim hafi greinzt í sex meginþætti. Skal vikið að þeim
nokkrum orðum.
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1. Girðingar og varzla.
Eins og vænta mátti, voru girðingar og varzla til að hindra samgöngur sauðfjár

eitt af því fyrsta, sem gripið var til, til að hindra útbreiðslu karakúlsjúkdómanna,
er þeir fóru að gera vart við sig svo um munaði.

Girðingar, sem sauðfjársjúkdómanefnd hefur látið setja, eru taldar vera um 1249
kílómetrar, og þar við bætist, að um 221 kílómetri af þeirri vegalengd eru tvöfaldar
girðingar. Verðir hafa verið hafðir á fjöllum uppi og víðar, meðfram girðingum og
ám, við hlið og brýr, og einnig á nokkrum stöðum þar, sem girðingum hefur eigi orðið
við komið, svo sem á Kilí.

Til ársloka 1945 hefur sauðfjársjúkdómanefnd varið til girðinga og viðhalds
þeirra kr. 3053867.09, og til vörzlu, þar með talin fjárkaup og fjárbætur í sambandi við
vörzlu, kr. 3076165.13. Auk þess hafa héruð og einstaklingar lagt allmikið af mörk-
Hm varðandi girðingar og vörzlu, við flutning efnis, vinnu við girðingar o. fl. Yrðu
það verulegar upphæðir, ef metið skyldi til peninga.

Enginn, sem til þekkir, efar, að girðingarnar og varzla hafi komið að miklu gagni
til þess að hefta og tefja útbreiðslu sjúkdómanna. en eins og vænta mátti, hefur rás
viðburðanna, útbreiðsla sjúkdömanna, oft eftir óþekktuni leiðum, en stundum vegna
mistaka og jafnvel hirðuleysis, valdið því, að nokkuð af þessum ráðstöfunum hefur
til einkis orðið, og er ekki um það að fást.

Til hvaða heildaraðgerða sem gripið verður framvegis, verður aldrei hjá þvi
komizt, að girðingar og varzla verði mikilsverðir og umfangsmiklir liðir í þeim að-
gerðum. En það er fjarstæða að lögbinda varnar línur og vörzlur að verulegu leyti við
sýslumörk, ár eða annað því líkt, eins og gert hefur verið. Enginn veit takmörk sýktra
og ósýktra svæða fyrir fram, þau breytast sífellt, og verður því heppilegast, að þeir
aðilar, er með þessi mál öll fara á hverjum tíma, ráði mestu um það, hvar og hvernig
vörzlu er haldið uppi með girðingum eða á annan hátt. ÞÓ má segja, að vel geti verið
athugunarvert, hvað sem líður núverandi útbreiðslu sauðfjársjúkdóma, að ákvarða að
halda ávallt uppi varð línum og vörzlu á vissum stöðum á landinu, og hindra þannig
hinn takmarkalausa samgang og flæking búpenings um landið. Má sem slíka staði og
takmörk nefna Kjöl og Sprengisand á milli jökla, eyðið á milli Gilsfjarðar og Bitru-
fjarðar o. s. frv.

En hvernig sem á verður haldið, geta girðingar og varzla aldrei orðið annað en
hjálparaðgerðir Í baráttunni við karakúlsjúkdómana, með þeim aðgerðum eirunu
verður hvorugt gert, að halda sjúkdómunum svo í skefjum, að við megi hlíta, né að
útrýma þeim.

2. Rannsóknir og læknlngarílraunír.
Slíkri starfsemi hefur verið haldið uppi frá fyrstu stundu að sjúkdómanna varð

vart, á svo áberandi hátt, að grunsamlegt þótti, að um nýja sjúkdóma eða um nýtt
og magnað form áður þekktra sjúkdóma væri að ræða. Rannsóknirnar hafa orðið að
nokkru liði til þess að fylgjast með og ákveða útbreiðslu mæðiveikinnar og þingeysku
mæðínnar, þótt jafn nær séum vér enn þá, eða því sem næst, um, hvaða sjúkdómar
þetta eru í raun og veru, um uppruna þeirra, smitferil og eðli. Hinar ýmsu lækninga-
tilraunir hafa lítinn eða engan árangur borið.

Um garnaveikina má segja, að rannsóknirnar hafi leitt í ljós, um hvaða veiki
er að ræða, og að þær hafi gert kleift að fylgjast allvel með útbreiðslu sýkinnar. svo
að auðið sé að grípa til varnarráða. Um lækningu hefur ekki verið að ræða, það sem
af er, og það, sem rannsóknir hafa leitt í ljós um smitferil og eðli sýkinnar, er mjög
takmarkað hér sem annars staðar, enda virðist hún hegða sér allólíkt hér á landi,
því sem til þekkist í öðrum löndum.

Við árslok 1945 hafði sauðfjársjúkdómanefnd varið til rannsókna og tilrauna og
fjárbóta vegna rannsókna, kr. 838347.69, en Rannsóknarstofa háskólans kr. 216477.69
á árunum 1936-1941. Þar við bætist margvíslegur kostnaður, er eigi verður skil-

12



greindur i tölum. Má þar til nefna, að Rannsóknarstofa háskólans er að mjög veru-
legu leyti rekin vegna þessara rannsókna. Stofnun sauðfjárræktarbúsins á Hesti
er einnig tilkomin að nokkru leyti vegna karakúlsjúkdómanna, og rekstur þess
miðaður við, að afla vitneskju um þá. Loks er hin nýja rannsóknarstofnun að Keld-
um, sem nú er verið að reisa, stofnuð fyrst og fremst vegna þessara fjárpesta, þótt
margt annað komi til.

Rannsóknum og lækningatilraunum verður haldið uppi framvegis, enda er
verið með rannsóknastofnuninni á Keldum að efna til stórra átaka á því sviði.
Fyrirgreiðslu og hjálpar má vænta frá þessari starfsemi, en hitt væri of mikil
bjartsýni að miða aðgerðir næstu ára mest við það, að áframhaldandi rannsóknir
og lækningatilraunir leiði til svo mikilla og góðra úrræða, að þau verði mjög veru-
leg lausn núverandi vandræða, hvað þá aðallausn.

3. Úrval fjárstofna.
Töluvert hefur verið að þvi gert, bæði á vegum Búnaðarfélags íslands, búnaðar-

deildar atvinnudeildar háskólans og sauðfjársjúkdómanefndar, að safna skýrslum
og rannsaka heilbrigði sauðfjár þar, sem mæði veikin hefur herjað, með það fyrir
augum að komast að raun um, hvort finnast kunni stofnar meðal fjárins, er hafi
meiri viðnámsþrótt gegn sýkinni heldur en fé hefur almennt. Halldór Pálsson,
sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags íslands, sem jafnframt er forstöðumaður
Búnaðardeildarinnar, hefur mest sinnt þessum athugunum og ritað um þær all-
mikið árlega hin síðari ár. Samkvæmt því og áliti ýmissa manna er talið, að all-
miklu muni, hve vissir fjárstofnar sýkist siður en aðrir, Og vanhöld verði þvi minni
hjá þeim bændum, er ala fé af slíkum stofnum. Aðrir vefengja, að um svo greinilega
reynslu sé að ræða, og svo glöggar heimildir, að verulega megi á því byggía. En
hvað sem um það er, hafa þessar tilraunir enn eigi orðið að því gagni, og þótt
nokkuð hafi verið að því gert að útbreiða þá fjárstofna, sem álitlegastir hafa talizt,
að verulegt lið sé að. Og þótt áfram verði haldið að rannsaka þetta, meðal annars
á sauðfjárræktarbúi búnaðardeildar atvinnudeildar háskólans á Hesti, er þegar
fullljóst, að svo skjóts eða mikils árangurs er ekki að vænta, að til mikils dragi í
haráttunni gegn karakúlsjúkdómunum.

4. Kynbætur með erlendu sauðfé.
, Árið 1932 var, eins og kunnugt er, fluttur inn stofn af horder-leicester fé til

sláturfjárbóta, en með lögum frá 25. jan. 1934 var leyft að láta einblendingana lifa
og nota þá til frekari blendingsræktunar.

Þetta varð til þess, að töluvert er til af slíku blendingsfé. Var allmargt af því
í Suður-Þingeyjarsýslu og Eyjafirði áður en gripið var til fjárskipta þar um slóðir.
Nokkur stofn er í Borgarfirði og lítið eitt víðar. Sérstaklega í Borgarfirði hefur
fengizt nokkur reynsla, er bendir ákveðið til þess, að blendingsfé, að minnsta kosti
einblendingar, verði mæðiveikinni síður að bráð en íslenzkt fé. Þá er vitað,
samkvæmt erlendri reynslu, að garnaveikin gerir ekki þann usla í sauðfé, t. d. í
Bretlandi og Noregi, sem hér á landi. Bendir það til þess, að sauðfjárkyn þau, sem
þar eru ræktuð, hafi langtum meira mótstöðuafl gegn þessum sjúkdómi heldur en
íslenzkt sauðfé.

Sú reynsla, er hér um ræðir, hefur orðið til þess, að áhugi bænda að reyna
kynblöndun með erlendu fé og blendingsrækt, hefur aukizt stórum. Binda þeir
miklar vonir við slíkar aðgerðir. Af 'framkvæmduUl hefur þó eigi orðið umfram
það, að síðastliðinn vetur var flutt sæði loftleiðis frá Skotlandi og tæknifrjófgaðar
um 604 ær á Suðurlandi og í Borgarfirði. Árangur þeirrar tilraunar eru um 85 ein-
blendingar, er settir verða á vetur í haust.

Mörg rök liggja að því, að kynblöndun með erlendu fé verði reynd frekar en
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orðið er. Hið fyrsta spor í áttina er að afla reynslu um, hvort blendingsfé, t. d. af
cheviot- og svarthöfðafé og íslenzku fé, standist mæðiveikina betur en íslenzkt fé.
Verði slík reynsla í samræmi við þá reynslu, er eldi Border-Leicester blendinganna
hefur leitt í ljós, má telja, að um veruleg úrræði sé að ræða, því að þess er einnig að
minnast, að þótt unninn verði bugur ú mæðiveikissjúkdómunum með niðurskurði,
henda litlar skynsamlegar líkur til þess, að garnaveikiuni verði útrýmt á þann hátt.
Hitt er líklegra, að henni yrði útrýmt að mestu með allsherjar fjárskiptum, en á
eftir mundi hún koma upp aftur hér og þar, og þá yrði margsinnis að grípa til
fjárskipta á ný, á einstökum bæjum og takmörkuðum svæðum. Má segja, að dýr
mundi Hafliði allur, ef við slíkt skyldi búa og ekki komi önnur úrræði til.

Sauðfjárrækt landsmanna er nú svo komið, að í heilum landshlutum er ekki
úr háum söðli að detta. Þurfa því hvorki bændur né aðrir búnaðarfrömuðir að
brjóta odd af oflæti sínu, þótt gripið sé til annarra og fleiri úrræða en gott hefði
þótt, er allt var með blóma.

Búnaðarhættir hafa breytzt svo ú siðari úrtun og f'a-rzt í aðra farvegi, t. d. þar
sem mjólkurframleiðsla er stunduð sem aðaltekjugrein. að margt bendir til þess,
að bændum henti nú að rækta fleira en eitt sauðfjárkyn eftir aðstæðum, þótt áður
mætti segja, að líkt hentaði alls staðar. Þeir, sem lengst vilja ganga í skipulags-
áttina, segja raunar sem svo, að það eigi að hætta með öllu að rækta sauðfé í mjólk-
urframleiðslusveitunum. En ekki el' hægt að viðurkenna þá stefnu sem rökrétta.
Eitt af meinum íslenzks búskapar, borið saman við búskap nágrannaþjóðanna, er,
hve venjulegur bóndi hefur fátt til heimilis að leggja af framleiðslu eigin bús, það
er Iáskrúðugra heldur en hjá sambærilegum bónda á Norðurlöndum. Það er hollur
heimafenginn baggi. Miki ll og einhliða verzlunarbúskapur er góður, þegar vel árar
og tekjur eru ríflegar, en vellurnar koma í ljós með auknum þunga, þegar harðnar
í ári og kreppir að. Ætti sízt að örfa til meiri einhæfni í búskapnum en staðhættir
krefjast. Bónda, sem hefur t. d, um 20 kúa bú og allar sínar peningatekjur af mjólk-
nrsölu, munar lítið um það í heyjum, þótt hann eigi 1O~-20 ær og hafi þannig kjöt
og ull til heimilisþarfa. En slíkum bónda hentar eigi að þurfa að reka fé á fjall og
allt það umstang, sem er samfara venjulegri sauðfjárrækt, eins og hún hefur verið
rekin til þessa. Honum hentar betur að rækta rólynt sauðfé, er hafa má í heima-
högum sumarlangt, jafnvel þótt þröngir séu. Má vel fara saman, að slíkt fé sé þurft-
arfrekt og afurðamikið.

Enn ber það að sama brunni, að landkostir, í fyllstu merkingu þess orðs, breyt-
ast svo við aukinn ræktunarbúskap, að aðstaða til sauðfjárræktar þokast mjög í þá
átt, að saman fari meiri og betri ræktun jarðar og búpenings. Loks er það svo, og
hefur raunar lengi verið, að bændur eru svo mishæfir til þess að stunda fullkomna
búfjárrækt, að allt mælir með því, að þeir eigi þess kost að rækta fleirí búfjárkyn
en eitt, að minnsta kosti að því er nær til sauðfjár og nautpenings. Eru engin
frambærileg rök fyrir því, að íslenzkir bændur eigi enga samleið með bændum ann-
arra norðlægra menningarþjóða um þessa hluti.

Sökum þess hve kreppt er orðið að sauðfjárræktinni af völdum karakúlsjúk-
dóma, tjáir eigi við tilraunir með innflutning á erlendu sauðfé og kynblöndun, að
fara mjög hægt í sakirnar og miða aðgerðir eingöngu við langa framtíð. Hér þarf
að vinna skjótt að og örugglega, svo að verulegum árangri verði náð á sem skemmst-
um tíma. Allt þó með fullu tilliti til þess, að mikillar varúðar þarf ávallt að gæta
við slíkan innflutning. Því er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir þrenns konar inn-
flutningi og tilraunum í sambandi við hann. Er nánar um það rætt í skýringum
við VII. og VIII. kafla frumvarpsins hér á eftir.

1 umræðum um innflutning sauðfjár, hefur alla jafna verið rætt um, og gert ráð
fyrir, að flytja inn fé frá Englandi eða Skotlandi. í frumvarpi þessu er Noregur
einnig tilnefndur. Er það með ráði gert.

Eðilegt er, að hafa hin ensku og skozku fjárkyn fyrst og fremst i huga, er rætt
er um innflutning kynbótafjár og kynblöndun sauðfjár. En nú vill svo til, að í Noregi
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er að finna eitt hið gleggsta dæmi um þessa hluti. Allt fram yfir miðja síðustu öld
ræktuðu Norðmenn nær eingöngu hið gamla norska stuttrófu fjárkyn, sem var mjög
líkt Íslenzku fé, nema hvað það var rýrara og lítilfjörlegra. Margar tilraunir höfðu þó
verið gerðar með innflutning sauðfjár. En þegar líður á öldina fara Norðmenn að
flytja inn enskt fé, bæði til kynblöndunar og hreinræktunar, og sækja þann inn-
flutning og eldi svo fast, að nú er fyrir löngu svo komið, að sauðfé í Noregi er mest-
megnis hreinræktað cheviotf'é. Norska féð er svo að segja úr sögunni, þótt enn sé það
til og ræktað á nokkrum stöðum og hafi verið bætt til mikilla muna meðal annars
með því að nota íslenzka hrúta. Auk þess er að sjálfsögðu allmikið af blönduðu fé
í Noregi, og það, sem sérstaklega er vert að veita athygli, er, að tvö fjárkyn. sem eru
bersýnilega til orðin við kynblöndun, eru nú viðurkennd sem sjálfstæð ræktuð
kyn bæði á sýningum og it annan hátt.
1 Noregi hafa þannig farið fram ein hin mestu Ijársk ipti, sem kunnugt er um,

við skilyrði, sem eru það lík skilyrðum hér á landi, að óefað má margt af þeim læra.
Hefur því máli sennilega verið minni gaumur gefinn af íslenzkum sauðfjárræktar-
mönnum en efni standa til. Þótt Skotland komi fyrst til greina í huga manna, er
sækja skal fé til kynbóta, getur vel verið að líka sé athugunarvert að fá fé frá Noregi.
Ber það til, að þar er bæði cheviotf'é og svarthöf'ðaté sums staðar alið við það stað-
hundin skilyrði og aðstæður, að vart er hugsanlegt, að annars staðar sé jafn auð-
velt að vita full skil it heilbrigði fjárins, bæði fyrr og nú. Einnig getur komið til
greina að reyna annað norska sauðfjárkynið. sem er til orðið við kynblöndun. eins
og áður er getið, en það er hið svo nefnda "ryggjafé". Að þessu athuguðu er ekki
vert að binda heimildina, til þess að flytja inn sauðfé ti I kynblöndunar og eldis,
eingöngu við Skotland, Noregur kemur einnig til greina.

5. Fjárskipti.
Framan af var lítið um það rætt, að grípa til niðurskurðar og fjárskipta til

þess að vinna bug á karakúlsjúkdómunum, Bændur gerðu sér vonir um, að önnur
úrræði kæmu að því haldi, að til slíks þyrfti ekki að grípa. Þó er hin fyrsta tilraun
til fjárskipta gerð tiltölulega fljótt, eða haustið 1937, er Heggstaðanesið í Húna-
vatnssýslu var afgirt og öllu fé lógað á 5 bæjum á nesinu. í 5-6 ár varð karakúl-
sjúkdóma ekki vart á þessu svæði, en 1943 verður aftur að slátra öllu fé á Söndum
og hafði sú jörð verið afgirt þá um vorið. Síðan hefur þessara sauðfjársjúkdóma
ekki orðið vart í Heggstaðanesinu, og má því segja, að tilraunin hefi heppnazt og
náð tilgangi sínum og fjárstofninn i nesinu sé heilbrigður, en hann er kominn út
af lömbum úr Norður-Þingeyjarsýslu, er þangað voru flutt sjóleiðis haustið 1937.

Eftir því sem lengur hefur liðið og ástæður versnað, án þess að bót yrði á
ráðin, hefur áhugi á fjárskiptum farið vaxandi. Er nú svo komið, að fjöldi bænda
eygir ekki önnur úrræði en fjárskipti, annað tveggja eða hvort tveggja með niður-
skurði og flutningi lamba úr sveitum þar, sem karakúlsjúkdómanna hefur ekki
orðið vart, eða með innflutningi og kynblöndun, eins og áður hefur verið um rætt,
og telja má til fjárskipta, þótt venjulega sé átt við hið fyrr talda, þegar rætt er um
fjárskipti.
i Skagafirði, austan Vatna, átti sér stað nokkur niðurskurður og fjárskipti

HJ40--43 vegna garnaveiki. Þau fjárskipti misheppnuðust, enda var svæðið ekki
afgirt né einangrað.

Arið 1941 voru sett lög um fjárskipti (lög nr. 88 frá 9. júlí 1941), og samkvæmt
þeim hefjast fjárskipti í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu haustið 1941. Fjárskipt-
um er haldið áfram í sýslunni 1944 og 1945, og var þá lokið fjárskiptum it öllu
svæðinu milli Jökulsár it Fjöllum og Skjálfandafljóts. Lömb voru flutt inn á svæðið
úr Norður-Þingeyjarsýslu, nema í Reykjadalinn, þangað voru flutt lömb IÍr Eyja-
firði og Fnjóskadal.

A Siglufirði og í nágrenni var öllu fé slátrað vegna garnaveiki haustið 1943.
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Svæðið var haft sauðlaust 1 ár og svo flutt þangað lömb frá Vestfjörðum. Sýkinnar
hefur ekki orðið vart þar síðan.
í haust fara svo loks fram mikil fjárskipti í 6 hreppum í vesturhluta Suður-

Þingeyjarsýslu og 3 hreppum í Eyjafirði. Hefur verið slátrað þar um 18 þúsund
fjár auk lamba, og flutt þangað um 8000 lömb frá Vestfjörðum. - Frá þessu öllu
er nánar sagt í skýrslu sauðfjársjúkdómanefndar. er hirt verður síðar í sambandi
við greinargerð þessa.

Síðastliðið sumar fór fram skoðanakönnun að tilhlutun sauðfjársjúkdóma-
nefndar um fjárskipti á mæðiveikisvæðinu. Undirtektir voru mjög misjafnar. Þeir,
sem greiddu atkvæði með fjárskiptum, voru fjölmennastir í Húnavatnssýslu og
Skagafjarðarsýslu, A svæði því, er atkvæðagreiðslan fór fram á, frá Héraðsvötnum
að Ytri-Rangá, eru 2791 atkvæðisbær fjáreigandi, 2324 greiddu atkvæði, 1509 voru
fylgjandi f'[árskiptum, en 691 II móti, ógildir seðlar og auðir 124.

Af öllu þessu og mörgu öðru, er fram hefur komið, er augljóst, að fjárskipta-
stefnunni er óðum að aukast fylgi. Sannar það bezt, hve vonlitlir bændur eru orðnir
um aðrar lausnir karakú lsjúkdómamálsins, þVÍ að fjárskipti þau, sem framkvæmd
hafa verið, hafa þó ekki gengið að öllu leyti að óskum, og enn er teflt á tæpasta
vaðið með fjárskiptin í Eyjafirði, þar sem varnarlínur eru óhentugar og ófull-
komnar.

Eigi fjárskipti fram að fara, verður að vinna öðruvísi að þessum málum en
gert hefur verið. Þótt fullt öryggi sé hvergi fyrir hendi um, að mæðiveilcisjúkdómun-
um verði útrýmt með öllu með niðurskurði og fjárskiptum, eru svo miklar vonir við
þessa framkvæmd tengdar, að eigi má annað viðgangast en að alls sé gætt, er þekk-
ing og möguleikar leyfa, til þess að tryggja sem beztan árangur. Það verður aldrei
gert, ef fjárskiptin eiga að framkvæmast svo að segja eftir þvi, hvernig vindurinn
blæs í þessu eða hinu héraði án heildaráætlunar og forsjár. Annað tveggja verður
að líta á fjárskipti sem vafasama aðgerð, sem eigi ber að efla bændur til að fram-
kvæma, eða það verður að taka þau upp sem meginstefnu í karakúlsjúkdómamálinu
og haga framkvæmdum eftir því. í frumvarpi því, sem hér er fram borið, er miðað
við það jöfnum höndum að vinna bug á karakúlsjúkdómunum, með skipulögðum
fjárskiptum, og með innflutningi erlendra fjárkynja og kynblöndun. Sumum kann
að virðast, að nokkur mótsögn sé í þessu, en því fer fjarri, að svo sé. Með hinu
síðarnefnda er unnið að því, að tryggja árangur og öryggi fjárskiptanna og sauð-
fjárræktarinnar til frambúðar.

Þegar til fjárskipta kemur, er æskilegt, að þau geti orðið framkvæmd nokkuð
ört og á stóru svæði í einu. En þegar athugað er, hversu útbreiðsla karakúlsjúk-
dórnanna er orðin geigvænlega mikil, kemur meðal annars í ljós, að í raun og veru
er ekki viðunanlega öruggt um heilbrigði sauðfjár nema á Vestfjörðum vestan og
norðan hinnar tvöföldu varnar línu frá Berufirði í Barðastrandarsýslu til Steingríms-
fjarðar í Strandasýslu, að frátöldum Árneshreppi milli Ofeigsfjarðar og Reykja-
fjarðar.

Talið er, að á Vestfjörðum sé hægt að fá árlega um 12 þúsund líflömb, en það
er tala þessara líflamba, sem í raun og veru setur því skorður, hve ört er hægt að
vinna að fjárskiptum.

6. Bætur og styrkir.
Tæplega er hægt að telja bætur og styrki atriði í baráttunni gegn karakúlsjúk-

dómum. Þeim verður ekki útrýmt og það verður ekki dregið úr útbreiðslu sjúk-
dómanna með þeim ráðum að öðru leyti en því, að bætur vegna fjárskipta eru fram-
lag, sem miðar að útrýmingu.

En hins vegar hefur verið dregið úr afleiðingum pestanna með bótum og
styrkjum, og svo miklu fé hefur verið varið til þessara hluta, að ekki verður fram
hjá því gengið.
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Samkvæmt yfirliti sauðfjársjúkdómanefndar hafa bætur og styrkir numið til
ársloka 1945 sem hér segir:

Kostnaður vegna fjárskipta, auk girðinga .
Beinar' greiðslur til fjáreigenda :
a. Uppeldisstyrkur kr. 4350202.00
h. Afurðatjónsbætur, afurðarýrnun á fé og aðrar

fjárbætur .
e. Styrkur á girðingar .
d. Vaxta- og jarðarafgjaldsstyrkur .
e. Aukajarðræktarstyrkur , .

kr. 228538.46

2283275.97
145554.76
771460.6G
51174.16

Vega fé .
7601667.55
310286.00

Kr. 8140492.G1

Styrkirnar hafa verið býsna margvíslegir og úthlutun þeirra jafnvel allflókin.
Síðari árin hefur um Y, og þar yfir af fé því, sem sauðfjársjúkdómanefnd hefur
ráðstafað, verið greitt sem uppeldisstyrkur. eða frá 900~-1200 þús. Iu'. árlega.

Þá er nú svo komið, að menn, sem ræða um íslenzkan landbúnað af takmark-
aðri vinsemd og lítilli þekkingu, segja bæði í gamni og alvöru, að fyrst sé bænd-
um veittur styrkur til að rækta jörðina, svo að heyfengur verði tekinn á ræktuðu
landi, þar næst sé þeim veittur styrkur til að ala upp sauðfé, síðan styrkur til að
slátra því og útrýma, og loks sé neytendum veittur styrkur til þess að kaupa og
borða kjötið af f'énu. Þótt þetta séu öfgar, er ljóst, að í slíka átt verður ekki
áfram haldið. Um leið og horfið er að fjárskiptum og kynblöndun, sem stefnu
og aðalaðgerðum, er eðlilegt, að uppeldisstyrkur falli niður og allir hinir marg-
víslegu smástyrkir. Getu og fjármagni verður að beina að því, sem eru aðalatriði.
Við það er frumvarp þetta miðað og tillögur þær, sem þar eru fram bornar. Eigi
að siður ber nauðsyn til, að þing og stjórn hagi opinberum framkvæmdum þannig,
ef þörf krefur, að skynsamlegt tillit sé tekið til þarfa bænda og afkomumöguleika
i þeim sveitum, þar sem fjárskipti fara fram og búskapur dregst saman í bili
vegna fjárskiptanna. Til þess ætlast nefndin, að svo sé að unnið, og telur miklu
meira um vert og heppilegra en margháttaða smástyrki.

Ef líðandi ár er meðtalið, nema beinar greiðslur úr ríkissjóði vegna kara-
kúlsjúkdómanna alls rúmlega 2(} millj. kr. Það er mikið fé, sérstaklega þegar
þess er gætt, að fram að þessu hefur verið um vörn en ekki sókn að ræða, og að
sauðfjárrækt landsmanna hefur hopað á hæli fyrir pestunum. Um sókn eða sigra
er ekki hægt að tala, nema ef fjárskipti þau, sem hafin eru í Þingeyjarsýslu,
mega teljast til sóknar.

Með lagasetningu þeirri, er frumvarpið stefnir að, er leitazt við að sameina
í eina heild öll meginákvæðin varðandi varnir gegn karakúlsjúkdómunum, á-
kvæðum um bætur og stuðning til bænda svo og ákvæðum um útrýmingu sjúk-
dómanna.

Um leið er reynt að marka ákveðnari stefnu um meðferð þessara mála og
framkvæmd en verið hefur, og eru Í því sambandi borin fram nokkur nýmæli,
er þykja vænleg til þess að greiða leið út úr þeim ógöngum, er segja má, að Ís-
lenzk sauðfjárrækt sé nú stödd Í, og eru þess eðlis, að hvort tveggja er, að bændur
fá eigi sæmilega við búið og þjóðarbúinu og rikissjóði eru mikil þyngsli að.

Hér er til mikils að vinna, og er því ekki annars að vænta en að stórra átaka
þurfi við. Er ekki annað sýnna en að fyllilega sé tími til kominn fyrir bændur
að ganga heldur hart að með ýtrustu tilraunum að vinna bug á erfiðleikunum en
:lð láta þá beygja sig framvegis um ófyrirsjáanlegan tíma.
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því er Í nýmælum frumvarpsins gengið það langt, og svo beint að verki, að
ýmsum mun þykja eigi smátt í böggum, en sé nú eigi þroski fyrir hendi til að
nýta stór úrræði með fullu víðsýni, er vart mikils að vænta af vægari aðgerðum,
þótt vinsælli kunni að verða í bili, af því að þær raska minna við þeim vana og
þeirri trú, er þroskazt hefur við skakkaföll, mistök og minni úrræði á undan-
förnum árum. .

Hér fara á eftir skýringar við frumvarpið, hina einstöku kafla þess og greinar.

Um I. kafla.
Sjúkdómar, er lög þessi ná til, og markmið framkvæmda.

Nýmæli í þessum kafla 2. gr., þar sem sagt er frá markmiði framkvæmda,
eru fyrst og fremst þau, að þótt vörnum verði haldið uppi svipað og verið hefur,
fellur niður allur stuðningur til bænda, er bíða tjón af sjúkdómum, nema um
fjárskipti sé að ræða.

Markmið framkvæmda, sem til er efnt með lögunum, greinist í tvennt: Varnir
gegn frekari útbreiðslu sjúkdómanna og endursýkingu þar, sem um fjárskipti er
að ræða, og í öðru lagi útrýmingu þeirra, fyrst og fremst með fjárskiptum, og
svo með innflutningi erlendra fjárkynja til kynbóta. með það fyrir augum að
koma upp fjárstofni, er hafi meira mótstöðuafl gegn karakúlsjúkdómunum heldur
en íslenzkt fé hefur reynzt að hafa.

Um II. kafla.
Um framkvæmdastjórn.

Gert er ráð fyrir, að sauðfjársjúkdómanefnd starfi eins og verið hefur, en
verkefni þau, sem henni er ætlað að vinna að, eru tilgreind í 5. gr. í samræmi við
þær breytingar, sem gert er ráð fyrir, að verði í framkvæmdum meginstefna.
fjárskipti og kynbætur, en ýmis fyrri verkefni falla niður.

Um III. kafla.
Um varnarlínur og varnir.

1 lögum nr. 88 frá 9. júlí 1941 er landinu öllu skipt í sóttvarnarsvæði og varnar-
línur ákveðnar. Eigi verður séð, að þetta fyrirkomulag hafi komið að tilætluðum
notum, enda vart við því að búast, þar sem margt óvænt hefur kornið fyrir varðandi
útbreiðslu karakúlsjúkdómanna. Enn fremur er þess að geta, að varnar línukerfi
það, sem lögin gera ráð fyrir, er að mjög verulegu leyti aðeins til á pappírnum. Er
eigi gert ráð fyrir að viðhalda þessu fyrirkomulagi. Hins vegar að nauðsynlegum
varnarlínum, sem til eru, verði haldið við eftir tillögum sauðfjársjúkdómanefndar
og nýjum línum komið upp jafnóðum og þörf krefur vegna fjárskipta eða breyttra
aðstæðna. Varnarkerfið verði sniðið eftir þeim þörfum, sem fram koma og í sam-
ræmi við þær aðgerðir, sem gripið er til, en ekki fastbundið með lagaákvæðum.
Ríkið leggi fram stofnkostnað girðinga, en viðhald og eftirlit skal vera í höndum
viðkomandi héraðsbúa eða sýslufélaga.

Stefnt er að því, að allar varnir verði í sem fyllstu samræmi við það, sem
sauðfjársjúkdómanefnd telur heppilegast á hverjum tíma, og jafnframt er henni
einnig selt í hendur vald til allvíðtækra ráðstafana varðandi flutninga fjár, upp-
rekstur, fjallskil o. fl. Verður ekki hjá slíku komizt, enda mega fornar venjur og
réttindi á þessu sviði ekki torvelda skynsamlegar og skipulegar aðgerðir.

Um IV. og V. kafla.
Um fjárskiptafélög og um fjárskipti.

1 kafla þessum er mörkuð sú stefna, að til fjárskipta sé yfirleitt ekki efnt,
nema að þeim standi ábyrg félagsleg samtök, og er leitazt við að tryggja, að allur
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undirbúningur að stofnun slíkra samtaka sé sem öruggastur. Jafnframt er eigr
talið annað kleift en að gefa rtflegum meiri hluta hlutaðeigandi bænda tækifæri
til þess að koma fram málinu, þótt eigi fáist einróma samkomulag um fjárskipti
og allt, er að þeim lýtur. Eru næg fordæmi um slíkt í félagsmálum bænda.

Til þessa hafa fjárskipti í raun og veru verið opinber framkvæmd, sem ráðizt
hefur verið í samkvæmt vilja bænda. í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að fjárskiptin
verði framkvæmd algerlega félagslega, en með aðstoð sauðfjársjúkdómanefndar
og með stuðningi ríkisins.

Þátttaka í stofnun fjárskiptafélaga er gerð mjög almenn, miðuð við 18 ára
aldur og 10 kinda·· eign. Kemur því margt húlausra manna, karla og kvenna, til
greina, en það þykir réttmætt, því að í hópi slíkra fjáreigenda eru bændaefni og
væntanlegar húsfreyjur, er við búum eiga að taka, og framkvæmdir þær, sem að
er stefnt, miðast miklu fremur við ókomin ár en líðandi stund.
í 35. gr. er ákvæði, sem vert er að minnast á sérstaklega.
Nokkur hætta er talin vera á því, að fjárkláði geti borizt með líflömbum, sem

keypt eru vegna fjárskipta. Nú er auðsætt, að aldrei liggur betur við né er auð-
veldara að vega svo að kláðanum, að von sé um útrýmingu, heldur en á fyrsta vetri
eftir fjárskipti. Fé er þá fáU og aðeins lömb, sem höfð eru meira í húsi en gengur
og gerist. Hér er því hægt um vik og sjálfsagt að nota sér það. Er því í greininni
gert ráð fyrir, að sauðfjársjúkdómanefnd geti fyrirskipað almenna fjárböðun með
tryggilegum hætti, þar sem þannig standa sakir, á fyrsta missiri eftir fjárskipti, og
skal hún hafa eftirlit með þeirri framkvæmd.

Um VI. kafla.
Um fjárframlög ríkisins til fjárskipta.

Svo víðtæk ráðstöfun sem fjárskipti verður aldrei framkvæmd nema með miklu
fjárhagslegu átaki. Tveir aðilar koma til greina, fjáreigendur og ríkið. Báðir aðilar
verða að leggja fram sinn skerf, en hvorugur allt. Bændur verða að ·fórna allmiklu
og eru fúsir til að gera það, ríkissjóður leggur it móti. Með slíku móti er hægt að
halda svo á málum, að viðráðanlegt sé.
Í frumvarpinu er stefnt að því að gera allt sem einfaldast viðvíkjandi framlagi

ríkissjóðs, þótt það kunni að einhverju leyti að verða til þess, að ekki verði alls
staðar mældur og veginn nákvæmlega hlutur hvers einstaklings, en það kemur síður
að sök, þegar málið er leyst á félagslegum grundvelli, heldur en ef um ríkisfram-
kvæmd eina væri að ræða.

Hin margþættu og flóknu ákvæði, er nú gilda um stuðning og fjárframlög til
bænda, er bíða tjón af karakúlsjúkdómum, hafa að mörgu leyti reynzt miður vel.
Er jafnvel svo komið, að sum þeirra eru sjálfdauð orðin og ekki framkvæmd, þótt
í lögum standi. Ætti því að vera lítil eftirsjón að því, þótt í stað margháttaðra bóta,
sem sumar hverjar eru aðeins á pappírnum, komi ákveðið framlag, sem öllum er
ljóst, hvað er, og auðvelt er að meta.
í 40. gr. er gert ráð fyrir róttækari aðgerðum heldur en fjárskiptum, er félags-

leg samtök standa að, þ. e. fjárskiptum á svæðum þar, sem ekki hefur náðst sam-
komulag hlutaðeigandi aðila um þau. Skal þá sauðfjársjúkdómanefnd framkvæma
fjárskiptin með samþykki landbúnaðarráðherra.

Eigi verður komizt hjá því að heimila, að gripið sé til slíkra aðgerða, er önnur
úrræði þrýtur. Má sérstaklega til þess benda, hversu augljós og mikil mistök það
eru, að ekki skuli til þessa hafa verið hreinsað til á Vestfjörðum og karakúlsjúk-
dómunum útrýmt þaðan, að öruggri stuttri varnarlínu við GHsfjörð. Vestfirðir eru
eini landshlutinn, sem enn er svo ósýktur, að þaðan er hægt að flytja lömb til fjár-
skipta svo um munar. En mjög rýrir það gildi Vestfjarða sem uppeldisstöðvar og
gerir allt viðhorf ótryggara, að þar skuli vera tvö sýkt svæði, þótt afgirt séu. Von-
andi er, að þetta mál réttist svo, að vestfirzkir bændur tl hinum sýktu svæðum ríði
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án tafar á vaðið, stofni fjárskiptafélög og efni til fjárskipta að eigm frumkvæði.
Verði það eigi, ber að skoða það sem eina hina fyrstu skyldu sauðfjársjúkdóma-
nefndar að efna til fjárskipta á þessum svæðum með þeim hætti, sem gert er ráð
fyrir í greininni, svo að öruggt verði um heilbrigði fjár á Vestfjörðum öllum og
uppeldi fjár þar til fjárskipta.

Um VII. kafla.
Um innflutning kynbótahrúta og tæknifrjóvgun.

Síðast liðinn vetur keypti landbúnaðarráðuneytið 5 cheviothrúta í Skotlandi.
Sæði úr þeim, og fleiri hrútum, var flutt loftleiðis til íslands og notað til tæknifrjóvg-
unar áa í Borgarfirði og á Suðurlandsundirlendinu. Framkvæmt þessi reyndist erfið
og dýr og árangur mjög takmarkaður, sem sjá má af því, að tæknifrjóvgaðar voru
604 ær, en kynblendíngar, sem út af þeim komu, eru um 85.

Einsætt þykir að halda áfram þessum tilraunum, og er þá áríðandi, að það sé
gert á hagkvæman og um leið öruggan hátt. Með ákvæðum þeim, sem hér eru sett,
tl að vera tryggilega frá gengið. En þess ber um leið að minnast, er síðast varð, er
karakúlféð var flutt inn 193:3. Í frumvarpi til laga um þann innflutning var upp-
haflega gert ráð fyrir tveggja ára einangrun, en svo fór í höndum löggjafa, bún-
aðaryfirvalda og annarra aðila, er um þetta fjölluðu, að eínangrunin varð aðeins
2 mánuðir. Vonandi er nú sá þroski, sprottinn af raunum og reynslu, að eigi verði
hvikað frá tryggilegum öryggisaðgerðum. Að því miða ákvæðin í VII. kafla, og má
þau í engu skerða svo skynsamlegt sé. Að öðru leyti vísast til greinargerðar hér að
framan og skýringa við VIII. kafla.

Um VIII. kafla.
Um innflutning sauðfjár og eldi.

í þessum kafla er gert ráð fyrir tvenns konar innflutningi erlendra sauðfjár-
kynja, auk þess sem VII. kafli fjallar um.

1. Innflutningi fjár til hreinræktunar og kynblöndunar við ósýkt Íslenzki fé.
Fé þetta þarf að flytja til stöðva, þar sem öruggt er, að karakúlsjúkdómarnir séu
ekki til staðar og hafi aldrei fest rætur. Landrými þarf að vera töluvert, svo að hægt
sé að fjölga hinu innflutta fé nokkuð og ala kynblendinga á þeim tveimur árum,
er telja má hæfilegan einangrunartíma, til þess að fyllsta öryggis sé gætt. Hrísey fl
Eyjafirði virðist vera hinn ákjósanlegasti staður. Sauðfé er þar um 200. Fjárskipti
hafa verið framkvæmd Í Eyjafirði og nærliggjandi sveitum í Þingeyjarsýslu. For-
ráðamenn bænda á þessu fjárskiptasvæði sækja mjög á að fá erlent fé til kynblönd-
unar. Með því að flytja það til Hriseyjarog ala það þar í einangrun með íslenzku
fé eins og ráð er fyrir gert í 47.-48. gr., fæst góð lausn þessa máls og það í svo
stórum stíl, að mikið og tiltölulega fljóttekið gagn megi að verða.

Kröfur um varfærni og öryggi eru settar hátt, en engin nauðsyn og því síður
bráðlæti réttlætir, að þær séu gerðar minni.

Gert er ráð fyrir, að þessari miklu tilraun verði komið á með félagslegum
samtökum og fyrir atbeina bænda í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu, þar sem fjárskipti
hafa farið fram. Um eignarnám eða leigunám er ekki að ræða til þess að tryggja
framkvæmd tilraunarinnar. Má segja, að þar sé hóflega stefnt. Reynir þá á áhuga og
félagsþroska hlutaðeigandi bænda. Lausn málsins er tiltölulega auðveld, þótt hún
sé nokkuð umsvífamikil, ef nægur félagslegur áhugi er fyrir hendi.

2. Innflutningi fjár til hreinræktunar og kynblöndunar við íslenzkt fé, sem er
meira og minna sýkt af karakúlsjúkdómum. Hið innflutta fé sé alið í einangrun
með því íslenzka, í þeim landshluta þar, sem fé í öllum sveitum umhverfis er meira
og minna sjúkt og karakúlsjúkdómarnir landlægir orðnir.

Eins og kunnugt er virðast kynblendingar af border-leicester fé, sem inn var
flutt 19a2, án óhappa, og íslenzku fé, þola karakúlsjúkdómana stórum betur heldur
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en íslenzkt fé eða sýkjast síður. Væri um fullgildar sannanir að ræða, lægi beint við
að nota sér þetta án tafar á mjög víðtækan hátt. Óhjákvæmileg nauðsyn er, að reyna
að rannsaka fljótt og vel, hvort svo sé, að erlend fjárkyn, sem líklegust eru til rækt-
unar hér á landi, hafi það viðnám og þol gegn karakúlsjúkdómunum, að ræktun
þeirra og kynblöndun við íslenzk fé sé vænlegt sauðfjárræktinni til víðbjargar.
Verði sú reynsla jákvæð og í samræmi við reynsluna af heilbrigði horder-Ieicester
fjárins, verður að telja, að sannanir séu fengnar um það, sem miklar líkur benda
nú til, og um leið eru góð úrræði fyrir hendi, er sparað geta fjárskipti með niður-
skurði, og er þá mikið fengið.

Ákvæði um einangrun þess erlenda fjár, sem flutt er inn og ala skal til tilrauna
á sýktu svæði, þurfa af eðlilegum ástæðum ekki að vera jafnströng eins og um inn-
flutning til Hrísey jar og eldi þar á svæði, sem fjárskipti hafa farið fram á, en eru
samt gerð sem örugglegust án þess að seinka framkvæmdum og árangri úr hófi fram.

Um allt er varðar innflutning þann, sem gert er ráð fyrir í VII. og VIII. kafla
verður að setja glögg ákvæði Í reglugerðum, óþarft og óeðlilegt, að lögin fjalli um
það á tæmandi hátt. Er gert ráð fyrir, að nauðsynlegar reglugerðir verði settar að
ráðum yfirdýralæknis og Rannsóknarstofnunar háskólans í búfjármeinafræði.

Um IX. kafla.
Um sóttvarnarstöð og einangrun.

í kafla þessum er rætt um nýmæli, sem undur má heita, að ekki hefur komið
til framkvæmda fyrir löngu síðan, þ. e. sóttvarnarstöð í nánd við aðalinnflutnings-
höfn landsins, Reykjavík.

Þótt í lögum nr. 11 frá 23. apríl 1928 séu ákvæði um bann gegn innflutningi
lifandi spendýra og fugla, er þó gert ráð fyrir undanþágum frá þessu banni. Svo er
komið um margvísleg viðskipti við aðrar þjóðir, að ekki er hægt að komast hjá því
að veita slíkar undanþágur öðru hvoru, og þar við bætist innflutningur í tilrauna-
skyni, eins og t. d. er gert ráð fyrir í frumvarpi þessu. Um allan þennan innflutn-
ing kemur fyrst og fremst til kasta yfirdýralæknisins í Reykjavík. Undanþágu-
leyfi eru ávallt veitt með þeim hætti, að hann skuli skoða hin innfluttu dýr, athuga
heilbrigðisgögn þeirra og ákveða um sóttvörn og einangrun. En þótt yfirdýralæknir
vilji vel gera, eru þetta allt hálfdauð ákvæði, því að hann hefur enga aðstöðu til að
annast eða sjá um, að sjálfsögð varúð sé viðhöfð með einangrun og þess háttar.
Yfirdýralækni hefur aldrei verið veitt aðstaða til þess að framkvæma þessa sjálf-
sögðu skyldu sína.

Þetta ástand veldur því, að þess eru árleg dæmi, að fyrirmæli yfirdýralæknis
varðandi innflutt dýr, eru að litlu höfð og svo óvarlega með farið, að frekar má
þakka það heppni en forsjá, að ekki hefur verr farið.

Á þessu verður að ráða bót og koma upp sóttvarnarstöð, er rekin sé í umsjá
og undir stjórn yfirdýralæknis. Þetta þarf engin dýr vísindastofnun að vera. Í eyju
við Reykjavík þarf að vera húsnæði og land til þess að einangra innflutt dýr og
jafnvel vörur og muni á tryggilegan hátt, og trúverðugur gripahirðir til umsjónar.
Þar hefur yfirdýralæknir aðstöðu til að rannsaka heilbrigði dýranna og ganga svo
frá, að engu sé sleppt ill' sóttkví fyrr en skynsamlegt er, og að fengnu skriflegu
leyfi hans.

Þá er í kafla þessum einnig ákvæði um stað og aðstöðu til að framkvæma til-
raun þá með innflutning, sem um ræðir í 50.-52. grein.

Óvar-legt er að gera ráð fyrir öðru en að til þess geti komið að grípa þurfi til
eignanáms eða leigunáms til þess að fá heppilega staði fyrir hina umræddu tvíþættu
starfsemi, annars vegar til varanlegrar frambúðar og hins vegar til skemmri tíma
- 2-3 ára -. Er því gert ráð fyrir eignar eða leigunámi og sú heimild einskorðuð
við eyjarnar Engey, Þerney og Viðey, en um það verður meðal annars að fara eftir
áliti yfirdýralæknis, hvaða staður er valinn sem heppílegastur.
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Um X. kafla.
Almenn ákvæði.

Ákvæði í þessum kafla þurfa eigi skýringa við. Þess er þó vert að geta varð-
andi niðurlag 57. greinar, að eigi hefur að svo stöddu þótt kleift að setja i frum-
varp þetta ákvæði varðandi garnaveiki í nautgripum önnur en þau, sem eru al-
menns eðlis, og heimila landbúnaðarráðherra aðgerðir í því máli, eftir því sem
rannsóknir leiða í ljós, að þörf krefur. En sennilegt er, að brátt þurfi að gefa Í laga-
formi nánari fyrirmæli varðandi sýki þessa, annað tveggja sem viðauka við lög
þau, er í frumvarpi þessu er lagt til, að sett verði, eða sem sérstök lög.

Eins og fram var tekið í upphafi þessarar greinargerðar hefur nefndin safnað
allmiklum gögnum, sem ekki hefur enn unnizt tími til að vinna svo úr, að aðgengi-
legt sé. Nefndin mun því halda áfram störfum og leggja fram nánari greinargerð
um ýmislegt, er varðar mál þetta, eins fljótt og því verður við komið.

Nefndin er sammála um tillögur þær, er felast í frumvarpi því, sem hér er fram-
borið, og um framanritað a greinargerð og skýringar, er því fylgir, að öðru en því, að
.JÓnPálmason, alþingismaður, hefur sérstöðu um nokkur atriði í VIII. kafla frum-
varpsins, er varða innflutning sauðfjár, eldi og kynblöndun. Mun hann gera grein
fyrir sérstöðu sinni við meðferð málsins á Alþingi.

Reykjavík, 14. okt. 1946.
ÁrniG. Eylands. Jónas Jónsson. .JÓnPálmason.
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